

โครงสร้าง'คลัง'ฉลุย คาดเริ่มใช้1ต.ค.ศกนี้

ผู้จัดการรายวัน - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นชอบโครงสร้างใหม่ของกระทรวงการคลังแล้ว รอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนประกาศใช้ได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยโครงสร้างใหม่ของกระทรวงการคลังจะมี 4 สำนักงาน มีข้าราชการรวม 1:11 เปรียบเท่ากับตัดกระทรวง ดุลคลัง 4 สำนักงานคือ สำนักงานอำนวยการ จัดเก็บรายได้ รายจ่าย และสำนักงานบริหารหนี้สินและทรัพย์สิน

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง ปิดเผยถึงความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างกระทรวงการคลังว่า ในวันที่ 8 ม.ค. ทุกกระทรวงจะนำโครงสร้างใหม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณา ซึ่งในส่วนโครงสร้างใหม่ของกระทรวงการคลังนั้น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว ที่จะให้กระทรวงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ สำนักงานอำนวยการสำนักงานจัดเก็บรายได้ สำนักงานรายจ่าย และ สำนักงานบริหารหนี้สินและทรัพย์สิน

ทั้งนี้ รูปแบบโครงสร้างส่วนราชการใหม่จะเริ่มดำเนินการได้ ในต้นปีงบประมาณ 2546 โดยผู้ที่คาดว่าจะดำรงตำแหน่งปลัดสำนักงานของกระทรวงทั้ง 4 คน ได้แก่ สำนักงานกองอำนวยการ คือ นายสมใจนึก เองตระกูล ปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานจัดเก็บรายได้ คือ นายศุภรัตน์ คำฉิมกุล อธิบดี กรมสรรพากร ปัจจุบัน สำนักงานรายจ่ายนั้น คือ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อธิบดี กรมบัญชีกลาง และสำนักงานบริหารหนี้สินและทรัพย์สิน คือ นายสมรหมยก ภาชี รองปลัดกระทรวงการคลัง

อย่างไรก็ตาม หากกระทรวงใด ยังมีปัญหาที่อาจจะใช้โครงสร้าง

■ โครงสร้าง

ใหม่หลังจากวันที่ 1 ตุลาคมก็ได้ แต่ในส่วนของการทรงกรมคลัง คาดว่า จะไม่มีปัญหาอะไร คงจะเริ่มดำเนินการได้ในวันที่ 1 ตุลาคมแน่นอน

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ในโครงสร้างใหม่นี้ ชื่อตำแหน่งอธิบดีจะไม่มี โดยอาจจะเปลี่ยนไปเป็นชื่อตำแหน่งของผู้อำนวยการฝ่าย แต่อำนาจต่างๆก็เหมือนกับตำแหน่งอธิบดีกรมเหมืองเดิม เช่น ตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร ก็จะเปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสรรพากร อย่างไรก็ตาม ขณะนี้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำลังพิจารณาว่าจะมีกระแสดต่อต้านจากข้าราชการมากน้อยเพียงใด หากมีกระแสดต่อต้านมากนัก ก.พ. ก็อาจจะมีการพิจารณาใช้ตำแหน่งอธิบดีกรมเหมืองเดิม

แม้ว่า ก.พ. จะมีแนวทางที่จะลดอัตราข้าราชการลง แต่การเพิ่มข้าราชการระดับ 11 นั้น ก็ไม่ได้เพิ่มข้าราชการแต่อย่างใด เพราะเป็นการนำข้าราชการระดับ 10 ที่มีควมอาวุโสมาเป็นแทน ปัจจุบันข้าราชการระดับ 10 ในกระทรวงการคลัง มีประมาณ 22 คน คือ รองปลัด 6 คน คาดว่า อาจจะลดให้เหลือประมาณ 2-3 คน ผู้ตรวจราชการมีประมาณ 6 คน ก็จะลดให้เหลือประมาณ 2-3 คน เช่นกัน ส่วนที่เหลืออธิบดีกรม 6 คน ก็คงเหมือนเดิม แต่ชื่อตำแหน่งก็จะเปลี่ยนไปแหล่งข่าวกล่าว

นายสมคิด กล่าวว่า รูปแบบการปรับโครงสร้างของกระทรวงการคลังนั้น จะได้ชื่อสรุปที่ชัดเจนในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามขอให้ข้าราชการกระทรวงการคลังทุกคนยอมรับในการเปลี่ยนแปลงและการปรับโครงสร้างดังกล่าว ไม่ได้เป็นการกระทำที่กลั่นแกล้งข้าราชการแต่อย่างใด

สำหรับกรณีผู้ที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งปลัดสำนักงานนั้น ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ในขณะนี้ว่าจะให้ดำรงในระดับ 10 หรือ 11 จะต้องรอการอนุมัติจาก ก.พ.ก่อน ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าจะมีตำแหน่งอธิบดีจะหายไปนั้น เรื่องดังกล่าวก็ยังไม่ชัดแจ้งในเวลานี้ ■